

QUAN HỆ QUỐC TẾ

CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CỦA MỸ NGÀY Càng TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ TÀI TRỢ CHO VIỆT NAM 2003 - 2005

Nguyễn Đức Uyên
Viện Nghiên cứu Châu Âu

Bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã tạo ra tiền đề đẩy mạnh sự phát triển đối tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngoại giao... Mỹ là một trong những nước có nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) nhất đang hoạt động tài trợ tại Việt Nam. Ngay từ những năm 1950 đã có khoảng 9 tổ chức NGO hoạt động tại miền Nam Việt Nam. Sau năm 1975 và nhất là sau khi ký Hiệp định quan hệ Việt - Mỹ, các tổ chức NGO của Mỹ tăng cường hoạt động tài trợ cho Việt Nam, tăng về số lượng cũng như lĩnh vực và nguồn tài chính.

Hiện nay có khoảng trên 500 tổ chức NGO của trên 30 nước đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó riêng Mỹ có trên 70 tổ chức NGO hoạt động trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, cứu trợ nhân đạo... và triển khai hoạt động trên tất cả 64 tỉnh thành tại Việt Nam.

Theo nguồn tư liệu thu thập được, chúng tôi xin giới thiệu một số tổ chức của Mỹ đang triển khai tài trợ trên các lĩnh vực và địa phương như sau:

1. Hội đồng Dân số (Population Council)

* Ngân sách cho Việt Nam: 3.150.000 USD năm 2003; 2.920.000 USD năm 2004

* Các hoạt động tại Việt Nam:

*Giáo dục/Đào tạo y tế
Trên phạm vi toàn quốc*

Mở rộng các chủ đề về sức khỏe cộng đồng trong Chương trình đào tạo thường xuyên của Đảng về sức khỏe sinh sản cho các cán bộ địa phương: Dự án này nhằm giúp đỡ Ban Khoa giáo Trung ương mở rộng các chủ đề sức khỏe với trọng tâm là sức khỏe sinh sản và HIV/AIDS trong các chương trình đào tạo thường xuyên cho các cán bộ cấp tỉnh và huyện.

Tại Bình Dương

Phòng chống bạo hành trong gia đình: Đưa các hướng dẫn và đào tạo đến cộng đồng vùng nông thôn. Hội đồng Dân số phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh Bình Dương và một trung tâm tư vấn tại thành phố Hồ Chí Minh để phổ biến và sử dụng tài liệu hướng dẫn chống bạo hành trong gia đình và tập huấn cho cán bộ cộng đồng. Tài liệu này được chỉnh sửa trên cơ sở tài liệu hướng dẫn tư vấn chống bạo hành qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này nhằm nâng cao kỹ năng cho các cán bộ hòa giải ở vùng nông thôn khi làm việc với các nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình.

Sức khỏe sinh sản

Tại An Giang, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu đánh giá mô hình mới của dịch vụ sức khỏe sinh sản thân thiện cho thanh thiếu niên: Hội đồng Dân số hợp tác với Công ty Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP), một công ty tư vấn nghiên cứu của Việt Nam, cùng thực hiện đánh giá các dự án đầu tiên đưa dịch vụ sức khỏe thân thiện cho thanh thiếu niên tại ba Sở Y tế: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Hoạt động với trọng tâm là thanh thiếu niên, là một phần mới thêm vào các dự án sức khỏe sinh sản, hợp tác với tám tỉnh thành, với Bộ Y tế, tổ chức Pathfinder Quốc tế, tổ chức IPAS và tổ chức Engender Health nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Phát triển tổng hợp

Tại Hà Nội

Cải thiện chăm sóc y tế cho nạn nhân của bạo hành giới: Cùng hợp tác với Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Tư vấn CSAGA, dự án này thử nghiệm phương pháp tiếp cận nạn bạo hành về giới tại các cơ sở y tế và cộng đồng, chú trọng vào nạn bạo hành trong gia đình và lạm dụng tình dục. Hội đồng Dân số đã kết thúc nghiên cứu tiền can thiệp và trợ giúp về kỹ thuật trong việc xây dựng tài liệu hướng dẫn cho nhân viên y tế, đào tạo nhân viên y tế và xây dựng "Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ" tại một bệnh viện để giúp đỡ các nạn nhân của bạo hành giới. Năm 2004, Hội đồng Dân số sẽ thực hiện nghiên cứu sau can thiệp nhằm đánh giá tác động của dự án tại bệnh viện huyện và tại hai xã.

Tại Bến Tre, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên

Nghiên cứu gia đình và thanh thiếu niên: Dự án này được triển khai cùng với Viện Xã hội học ở Hà Nội thực hiện một nghiên cứu định lượng và định tính nhằm tìm hiểu sâu hơn về sự ảnh hưởng của việc mở rộng các cơ hội kinh tế đến quyết định của thanh thiếu niên về công việc, học tập, hôn nhân và sức khỏe sinh sản.

Xây dựng khả năng/thiết chế

Trên phạm vi toàn quốc

Dự án Học bổng đào tạo thạc sỹ về khoa học xã hội, tình dục học và sức khỏe sinh sản: từ năm 2001, chương trình học bổng này đã gửi các cán bộ y tế Việt Nam sang các trường đại học hàng đầu ở các nước châu Âu, Australia và Hoa Kỳ học lấy bằng thạc sỹ về khoa học xã hội, sức khỏe và cộng đồng.

Dự án Học bổng đào tạo thạc sỹ về y tế cộng đồng: từ năm 1994, dự án này đã trợ giúp các cán bộ y tế trẻ của Việt Nam đi học lấy bằng thạc sỹ về y tế công cộng tại các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ.

Nghiên cứu y tế phục vụ phát triển của Việt Nam: đây là một dự án hiện nay đang được phát triển và thử nghiệm cùng với sự phối hợp của trường Đại học Y được thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Y tế công cộng. Dự án này nhằm nâng cao năng lực trong công tác nghiên cứu tại Việt Nam và giúp các cán bộ trẻ sau khi hoàn thành khóa đào tạo thạc sỹ ở nước ngoài trở về sử dụng tối đa các kỹ năng mới vì lợi ích của nhóm dân số nghèo và dễ bị tổn thương. Trong suốt thời kỳ thứ nhất của giai đoạn thử nghiệm, các đối tác của Chương trình nghiên cứu y tế phục vụ phát triển hiện nay đang thử nghiệm một số hoạt động xây dựng năng lực: tham gia vào các nhóm nghiên cứu, các khóa học nâng cao ngắn hạn về kỹ năng nghiên cứu, hội thảo khoa học thường niên, các cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ và hệ thống thông tin điện tử và bản tin.

2. Tầm nhìn thế giới (World Vision International)

* Ngân sách cho Việt Nam: Trung bình hàng năm 6 triệu USD

* Các hoạt động tại Việt Nam:

Dinh dưỡng

Tại Bình Thuận, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực cải thiện tình trạng sức khỏe cho người dân, đặc biệt nâng cao dinh dưỡng cho trẻ em và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ ở độ tuổi sinh sản thông qua các hoạt động: nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ y tế cấp tỉnh, huyện, xã và thôn bản; nâng cao nhận thức về vệ sinh cá nhân và môi trường để phòng ngừa các loại bệnh thông thường như viêm phổi, tiêu chảy, sốt rét và mắt hột; cung cấp nước sạch và xây dựng nhà vệ sinh cho các hộ gia đình, trường học và trung tâm y tế; cung cấp thiết bị y tế, xây dựng và nâng cấp trạm y tế xã; tăng cường dinh dưỡng và hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Giáo dục cơ bản

Tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh

Giúp các trường mẫu giáo và tiểu học nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học thông qua những hoạt động sau: cấp học bổng cho những học sinh trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cung cấp dụng cụ và đồ dùng dạy và học; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên ở những vùng dân tộc ít người; xây dựng và nâng cấp lớp học, sân trường và các công trình vệ sinh học đường; mở lớp học phụ đạo cho trẻ em đường phố và trẻ em trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ việc xây dựng giáo trình, chương trình giảng dạy về quyền trẻ em và phòng tránh HIV; xây dựng các chương trình ngoại khóa cho các trường tiểu học như bảo vệ môi trường và sức khỏe, các chương trình dạy chữ cho người lớn và chương trình dạy nghề.

Trợ giúp người khuyết tật

Tại Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh

Giúp đỡ thiết lập mạng lưới phục hồi chức năng tại cộng đồng để giúp trẻ em khuyết tật có cơ hội phục hồi chức năng cả về thể chất, tâm lý và xã hội. Hệ thống dịch vụ này bao gồm cấp phát các dụng cụ trợ giúp vận động, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng tại gia đình, hướng dẫn cha mẹ phương pháp chăm sóc và tập vật lý trị liệu cho trẻ, mở rộng khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác như: hoạt động vui chơi giải trí và tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được tham gia vào các diễn đàn chính trị, xã hội.

Nông nghiệp

Tại Bình Thuận, Đà Nẵng, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế

Phát triển các mô hình canh tác phù hợp với điều kiện địa phương và cung cấp các loại cây trồng, vật nuôi thích hợp để cải thiện an ninh lương thực. Cụ thể là: giúp đỡ các hộ gia đình canh tác trên đất dốc và ven sông; xây dựng các công trình thủy lợi như đập, kênh đào và trạm bơm để mở rộng diện tích canh tác có tưới tiêu; cung cấp cây giống ăn quả và hạt giống lai các loại nhằm đẩy mạnh nông lâm nghiệp và bảo vệ đất; khuyến cáo và giúp đỡ xây dựng vườn gia đình và mô hình vườn ao chuồng (VAC); phối hợp với cán bộ khuyến nông để thí điểm giống mới và trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân; tập huấn và cung cấp dịch vụ thú y; cải tạo đất và phòng chống chuột để bảo vệ lúa.

Phòng chống thiên tai

Tại An Giang, Quảng Trị

Hỗ trợ và ứng phó kịp thời và hiệu quả cho những nạn nhân trong vùng có thiên tai xảy ra, qua các hoạt động cung cấp lương thực, nước sạch, vật liệu xây dựng nhà và các loại giống cây trồng để giúp người dân trở lại cuộc sống ổn định. Tại địa bàn các chương trình phát triển vùng, tổ chức Tâm nhìn thế giới thực hiện nhiều hoạt động giảm nhẹ thiên tai.

Tin dụng nhỏ

Tại Bình Thuận, Đà Nẵng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh

Dự án phát triển kinh doanh nhỏ tạo cơ hội cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống thông qua việc cấp vốn vay, tập huấn về phương pháp quản lý vốn và kinh doanh, các kỹ thuật phát triển ngành nghề thủ công địa phương. Việc cấp vốn được thực hiện qua nhóm "Tương hỗ" để nhóm này có trách nhiệm giúp đỡ các thành viên trong công việc kinh doanh và hoàn trả vốn.

HIV/AIDS

Tại Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Tổ chức Tâm nhìn thế giới đã và đang tích cực hoạt động giảm thiểu ảnh hưởng của HIV trong cộng đồng, đặc biệt cho các nhóm dân cư lưu động như lái xe, thủy thủ, công nhân xây dựng và các cô gái mại dâm. Các hoạt động bao gồm: nâng cao nhận thức về HIV/AIDS qua các cuộc vận động, cấp phát tài liệu giáo dục phòng ngừa HIV, xây dựng bộ cẩm nang hướng dẫn phòng lây nhiễm HIV cho nhóm dân cư lưu động; nâng cao năng lực và mạng lưới chăm sóc hỗ trợ những người sống chung với HIV/AIDS. (Tổ chức Tâm nhìn thế giới lồng ghép các dự án phòng chống HIV/AIDS vào các chương trình phát triển vùng hiện có).

Trẻ em

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh

Phấn đấu cho các quyền được ghi nhận trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em được tôn trọng và bảo vệ. Các hoạt động bao gồm: nâng cao nhận thức cho người dân về quyền trẻ em thông qua hội thảo, tập huấn và tài liệu

truyền thông; tổ chức tập huấn cho nhân viên làm công tác xã hội, giúp họ thực hiện giáo dục truyền thông về quyền trẻ em tại cộng đồng; hợp tác với Quỹ của Liên Hợp quốc dành cho trẻ em (UNICEF) để xây dựng các tài liệu truyền thông giáo dục về quyền trẻ em; cải thiện đời sống của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là trẻ em đường phố, qua việc tạo cơ hội cho trẻ em tiếp cận với các dịch vụ xã hội, giáo dục, y tế, phục hồi chức năng và hướng nghiệp.

Tại Quảng Nam, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế

Tâm nhìn thế giới nhận hàng viện trợ từ nhiều nước nhằm đáp ứng nhu cầu hàng ngày và đặc biệt của người hưởng lợi trong địa bàn có chương trình phát triển vùng. Hàng viện trợ bao gồm: dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh, quần áo trẻ em, đồ chơi và dụng cụ học tập.

3. Quỹ Ford

* Ngân sách cho Việt Nam: Trung bình hàng năm 7 triệu USD (chưa kể chi phí hành chính)

* Các hoạt động tại Việt Nam:

Giáo dục về tài nguyên thiên nhiên

Tại Bắc Cạn, Bắc Giang, Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Nam

Hỗ trợ các can thiệp cộng đồng thử nghiệm để gây dựng tài sản cho các cộng đồng vùng cao, giúp tạo nguồn thu nhập hấp dẫn và ổn định, chiếm được thị trường thông qua các nhóm sản xuất, gây dựng quyền sở hữu và tạo được năng suất từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tại Hà Nội, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh

Nâng cao năng lực của các cơ quan chủ chốt trong nghiên cứu và đào tạo về kinh tế - xã hội nhằm giải quyết sinh kế bền vững tại vùng cao, gây dựng tài sản và kết nối.

Sức khỏe sinh sản

Tại Hà Giang, Hà Nội, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ các chương trình thử nghiệm, tăng quy mô và nhân rộng các chương trình hiệu quả để đáp ứng nhu cầu và quyền sinh sản và tình dục của các nhóm dễ bị tổn thương và không được chăm sóc đầy đủ; nâng cao năng lực của các nhà hoạch định chính sách về các cách tiếp cận sức khỏe tình dục và sinh sản dựa trên quyền của cá nhân và tăng cường nghiên cứu khoa học xã hội tình dục, sức khỏe sinh sản và quyền về tình dục và sức khỏe sinh sản.

Phát triển cộng đồng

Hỗ trợ các lớp tập huấn và hội thảo về phát triển cộng đồng thanh niên tại Quảng Ninh.

Hỗ trợ các lớp tập huấn, nghiên cứu và đào tạo về quản lý vùng cao và tài nguyên cộng đồng ở Việt Nam tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh.

Văn hóa

Tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ các cá nhân và các cơ quan trong việc bảo tồn và thích ứng với các hình thức biểu hiện cũ, hình dung các hình thức mới và đáp ứng yêu cầu của một dân tộc trước áp lực của sự đổi thay nhanh chóng về kinh tế và xã hội.

Xây dựng khả năng/thiết chế

Tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ các cơ quan nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội thông qua hợp tác (quốc tế), trao đổi, đào tạo và nghiên cứu các vấn đề xã hội.

Tại Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh

Tăng cường khả năng của các cơ quan chủ chốt trong các hoạt động nghiên cứu và đào tạo chất lượng cao về

kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng; đưa nghiên cứu một cách có hệ thống vào các cơ quan lập kế hoạch; tăng cường và mở rộng các mạng lưới giữa các cơ quan.

4. Dịch vụ cứu trợ Thiên chúa giáo

* Ngân sách cho Việt Nam: 2 triệu USD trung bình hàng năm

* Các hoạt động hiện tại ở Việt Nam:

Giáo dục cơ bản

Đẩy mạnh giáo dục cơ bản ở vùng sâu vùng xa (Hà Nội); dạy các kỹ năng nghệ thuật cho trẻ em khuyết tật. (Hà Nội); mở rộng sự hỗ trợ của cộng đồng cho trẻ em khuyết tật (Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh); nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản (Thanh Hóa); nâng cao nhận thức cho trẻ em tiểu học về mình và các vật liệu chưa nổ (Quảng Trị).

Nông nghiệp

Các kỹ nghệ canh tác nông nghiệp bền vững; chương trình khuyến nông; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng năng lực cho các đối tác, những người được hưởng lợi và những người cung cấp dịch vụ (Nghệ An).

Nước và thủy lợi

Quản lý nguồn nước và thủy lợi có sự tham gia của người dân (Nghệ An).

Phòng chống thiên tai

Phòng chống thiên tai, cứu trợ và khắc phục sau thiên tai (Toàn quốc).

5. Quỹ Đông - Tây hội ngộ (East Meets West Foundation)

* Ngân sách cho Việt Nam: 6.767.986 USD năm 2003

* Các hoạt động hiện tại ở Việt Nam:

Chăm sóc sức khỏe ban đầu

Tại Đà Nẵng, Quảng Nam

Chương trình giúp đỡ bệnh nhân tim nhằm mục đích hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho bệnh nhân tim tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh

viện Trung ương Huế cũng như tài trợ chi phí đi lại, ăn ở cho bệnh nhân.

Chăm sóc răng miệng miễn phí hàng năm cho hàng trăm trẻ em đến từ các trung tâm mồ côi, trung tâm trẻ em đường phố, trường dành cho trẻ em mù và khuyết tật.

Tại Đà Nẵng

Trung tâm Chính hình Đà Nẵng: giải phẫu chỉnh hình các chi bị biến dạng và chương trình trao đổi y tế với các tình nguyện viên quốc tế giúp tài trợ các dụng cụ và thiết bị y tế.

Giáo dục/Đào tạo y tế

Tại Đà Nẵng, Quảng Nam

Chương trình đào tạo cho các bác sỹ.

Nước và vệ sinh

Tại Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị

Chương trình nước sạch nông thôn tài trợ xây dựng hệ thống nước đến các thôn, giếng nước cộng đồng, giếng nước gia đình và nhà vệ sinh cho các hộ gia đình và trường học.

Phát triển cộng đồng

Tại Đà Nẵng

Phối hợp với quan chức chính quyền và người dân địa phương để phát triển và tài trợ dự án cơ sở và giúp đỡ cá nhân tự phát triển.

Phát triển tổng hợp

Dự án phát triển bệnh viện tại Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Dự án phát triển trường đại học tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế.

Xây dựng bệnh viện ở nhiều thành phố thuộc miền Trung và miền Bắc Việt Nam.

Phòng chống thiên tai

Quý cứu trợ cấp cứu gia đình (FERF) giúp đỡ các gia đình có nhu cầu về nhà ở, thực phẩm hay chăm sóc y tế tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Tháng 11 năm 1998 cứu trợ nạn nhân bão lụt, cấp 10kg gạo cho mỗi gia

đình, cứu trợ cho 680 gia đình tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Tháng 11 năm 2004 cứu trợ nạn nhân bão lụt, cấp 1.000kg gạo và 94 thùng sữa bột cho các gia đình khó khăn tại Quảng Ngãi.

Tín dụng nhỏ

Chương trình cho vay vốn quay vòng 1 hoặc 2 năm để kích thích kinh doanh nhỏ tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Trẻ em

Chương trình hỗ trợ gia đình khó khăn: tạo điều kiện cho các gia đình chỉ có cha hoặc mẹ để giúp trẻ có thể tiếp tục đến trường (Quảng Nam).

Làng Hy vọng nuôi dạy 200 trẻ mồ côi, không nơi nương tựa ở Đà Nẵng và Quảng Nam; các nhà tài trợ quốc tế tài trợ cho hoạt động của Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, không nơi nương tựa ở huyện Tiên Phước.

Xây dựng và cơ sở hạ tầng

Chương trình nâng cấp và xây dựng nhà tình thương giúp các hộ gia đình nghèo khó đang có nhu cầu về nhà. Dự án được triển khai tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Nguyên.

Dự án nâng cấp và xây dựng trường tiểu học và mẫu giáo tại Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế.

Dự án xây dựng cầu đường tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thái Nguyên.

Dự án xây dựng hệ thống cung cấp điện nông thôn tại Quảng Nam.

Nâng cấp trạm xá tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Xây dựng trạm xá tại Quảng Ngãi.

6. Chương trình kỹ thuật thích hợp trong y tế (Program for Appropriate Technology in Health - PATH)

Ngân sách cho Việt Nam: 970.000 USD

* Các hoạt động hiện tại ở Việt Nam:

Chăm sóc sức khỏe ban đầu**Tại Quảng Trị**

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em: dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ dưới 5 tuổi ở hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị. PATH đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng các chiến lược truyền thông thay đổi hành vi và nâng cao năng lực cho đối tác về truyền thông thay đổi hành vi.

Tại Hà Tĩnh, Thanh Hóa

Tiêm chủng: chương trình vắc xin cho trẻ em tại tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh được thực hiện trong thời gian ba năm nhằm thúc đẩy, triển khai tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh và nâng cao năng lực cho các cơ quan trung ương và địa phương trong việc quản lý hệ thống tiêm chủng mở rộng quốc gia tại các thành phố như theo dõi, đánh giá, lưu giữ số liệu.

Sức khỏe sinh sản**Tại Thanh Hóa**

Dự án tiếp cận thanh thiếu niên qua các nhà thuốc ở thành phố Thanh Hóa nhằm nâng cao nhận thức và tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe sinh sản. Một mục tiêu quan trọng của dự án là phát triển kỹ năng cho nhân viên các nhà thuốc trong việc giao tiếp và tư vấn cho thanh thiếu niên và phụ nữ có thai. PATH đã phát triển thành công một chương trình đào tạo, đặc biệt nhấn mạnh kỹ năng lắng nghe, tính bảo mật và chuyển tuyến phù hợp.

HIV/AIDS**Tại Lào Cai, Lạng Sơn**

Dự án phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới có mục tiêu đưa ra một kế hoạch phòng chống HIV/AIDS cho các tỉnh biên giới ở Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Dự án này nêu lên nhu cầu giảm tỷ lệ các bệnh lây truyền qua đường

tình dục trong nhóm dân cư di động, đặc biệt là phụ nữ bán dâm và những người tiêm chích ma túy.

7. Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (Vietnam Veterans of America Foundation - VVAF)

* Ngân sách cho Việt Nam: 2.520.000 USD năm 2004

* Các hoạt động hiện tại ở Việt Nam:

Trợ giúp người khuyết tật

Tại Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Tuyên Quang

Giúp bệnh nhân phục hồi chức năng, hỗ trợ phát triển các nhóm tự lực, tạo ra mối liên kết giữa các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài, giữa các nhóm của người khuyết tật với nhau và giữa các tổ chức hỗ trợ với các nhóm người khuyết tật.

Khắc phục hậu quả chiến tranh

Tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

Xác định tính chất và quy mô các khu vực ô nhiễm do bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam và ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế - xã hội thông qua việc tiến hành khảo sát và đánh giá tác động của bom mìn - vật liệu nổ còn sót lại.

Nguồn tài chính của bảy tổ chức NGO Mỹ dành cho Việt Nam trung bình năm 2005 là 28.200.000 USD. Các địa phương được hưởng thụ dự án cần phối hợp với các tổ chức NGO Mỹ thực hiện tốt tiêu chí dự án và sử dụng nguồn tài chính có hiệu quả nhằm tăng cường sự đoàn kết, hữu ái dân tộc Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển ■

Tài liệu tham khảo: *Các Tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam*